



ประกาศเทศบาลตำบลสันพระเนตร  
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗

ตามที่ เทศบาลตำบลสันพระเนตรได้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม, ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  
และผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่  
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความประพฤติดี รักษาระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ  
และทำคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาลตำบลสันพระเนตร และเป็นไปตามการประเมินประสิทธิภาพของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ดังนี้

๑. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

กลุ่มพนักงานเทศบาล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาวสุนีย์ อะโน ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน  
ทะเบียนชำนาญงาน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

กลุ่มพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป, พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างเหมาบริการ)  
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายกนิษฐภาดา พึ่งผล ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองคลัง

๒. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

กลุ่มพนักงานเทศบาล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายนฤตม ส่วนบุญ ตำแหน่ง นักจัดการ  
งานทั่วไปชำนาญการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

กลุ่มพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป, พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างเหมาบริการ)  
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ อินทะวิชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองคลัง

๓. ด้านผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

กลุ่มพนักงานเทศบาล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่  
นางสาวณัฐชยา ภิรมย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัดสำนัก  
ปลัดเทศบาล

กลุ่มพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป, พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างเหมาบริการ) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายนพดล แก้วบุรี ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานไฟฟ้าสาธารณะ) สังกัดกองช่าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายพิรุณ จักขุนทร)

นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร